



ประกาศโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)  
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล  
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) จำนวน ๘ ตำแหน่ง ไปแล้ว เมื่อวันที่  
๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
ตามลำดับจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบ  
ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๗	นางสาววิจิตตรา ดีหมี	
๒	๐๐๐๒	นางสาวจุฑามาศ พรหมสวย	

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชี ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  
(หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

**หมายเหตุ** การแต่งตั้ง ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก  
งบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับการตรวจสอบสุขภาพ  
และตรวจสอบสารเสพติดให้โทษ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพเอง กรณีเมื่อตรวจพบสารเสพติดให้โทษหรือ  
โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก  
งบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ได้ทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๑ ปี  
นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อที่ได้  
ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางไศรยา ชรรมภ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์